



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. 1025,1028

ที่ นร 0204.02/ 318

วันที่ 1๙ สิงหาคม 2549

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือนสิงหาคม 2549

๑) เรียน รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ)

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบ-รัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร.ได้ตรวจสอบแล้วมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จะได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย)

ร.อกร.

๑) - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๓) เรียน ลนท.

เพื่อโปรดทราบมติของรัฐมนตรี อ.อกร.

จ.อกร.

18๙๐49.

(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

18 ส.ค. 2549

ที่ นร 0201.01/อ. 6609

๔) เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชินภัทร พุทธชาติ)
ลนท.

21 ส.ค. 2549

ฝ่ายสารบรรณ
ที่ 1512
วันที่ 21 ส.ค. 49
เวลา 11.0 น.

รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ)

17 ส.ค. 2549

๓๓๖.
๕-๓๕๖

มติคณะรัฐมนตรีที่เข้าัญประจำเดือน สิงหาคม 2549

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
1 สิงหาคม 2549	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	<p>คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกฤษฎีกาของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการในขณะนั้น ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นข้อพิจารณาและความเห็นสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด้วย</p> <p>โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้มี "คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และกำหนดอำนาจหน้าที่ 2. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นสำนักงานในสังกัดของสำนักคณะกรรมการข้าราชการของราชการ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ 3. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ร่างมาตรา 21 - มาตรา 24) การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้ง การเก็บรักษา 4. กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 5. กำหนดความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทลงโทษทางอาญา <p>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า ปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นนอกรอบหรือเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ จึงสมควรกำหนดให้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางเพื่อขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน ข้อมูลส่วนบุคคลโดยวางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุประโยชน์สาธารณะ จึง เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ</p>

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประจำเดือน สิงหาคม 2549

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
1 สิงหาคม 2549	หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ	<p>คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักการเพิ่มเติมให้ผู้มีอำนาจจัดที่พักของส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจจัดให้ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และเคยได้รับเรื่องที่อยู่อาศัยเข้าพักในที่พักของทางราชการได้ โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น กล่าวคือหากส่วนราชการใดจะใช้ดุลพินิจดังกล่าว จะต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้วย แก้ไขบทบัญญัติที่อ้างอิงให้ถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 รวมทั้งปรับปรุงถ้อยคำของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบางส่วนให้มีความชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น บทบัญญัติที่อ้างฐานอำนาจให้ออกหลักเกณฑ์ฯ จากเดิมที่อ้างตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนเป็นพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 เป็นต้น <p>ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย</p>